

## 4 Thái Bình

## Tiếp tục thực hiện “5 KHÔNG”...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 12/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên đề công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; triển khai đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh phạm pháp hình sự giảm

5,11% so với năm 2019; nhiều loại tội phạm giảm sâu như cướp tài sản, cướp giật tài sản. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đan xen liên kết giữa tội phạm hình sự với tội phạm kinh tế, ma túy; tính chất, hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng, manh động, liều lĩnh, phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng. So với năm 2019, giảm 17 vụ cháy, tài sản thiệt hại giảm 1,9 tỷ đồng. Thực hiện công tác đấu tranh, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đến ngày 15/12/2020 các lực lượng chức năng trên tỉnh đã vận động thu hồi 94 khẩu súng các loại, 150 kíp nổ, 2 quả bom, 26 quả lựu đạn, mìn, 195 đầu đạn pháo,

970 viên đạn, 15,9kg thuốc nổ, 86 công cụ hỗ trợ, 446 vũ khí thô sơ, 6 đồ chơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 194 vụ, bắt 199 đối tượng vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; khởi tố 24 vụ, 67 đối tượng, xử lý hành chính 40 vụ, 64 đối tượng, phạt tiền 265 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì, củng cố

và nâng cao chất lượng các mô hình quan chúng tự quản ở cơ sở, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự.

Để nhân dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạch bảo vệ an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo mục tiêu “5 không”: không xảy ra trọng án, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không khiếu kiện, không có tiếng pháo nổ, không để xảy ra cháy, nổ. Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cần chú tình hình thực tế có phương án bố trí lực lượng tăng cường cơ sở

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân nội dung Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Kiên quyết không để nhân dân không biết, không hiểu, hiểu không đúng dẫn đến vi phạm Luật số 14, Nghị định số 137. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình, đối tượng chính sách, hộ nghèo, những người hoàn cảnh khó khăn...

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an.

**PHẠM HƯNG**

khẩu với 50 lao động, sau 30 năm DragonGroup đã trở thành tập đoàn kinh tế, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh, hoạt động đa lĩnh vực. Hiện DragonGroup là doanh nghiệp tiên phong hoạt động trên 3 lĩnh vực cốt lõi: công nghiệp; dịch vụ

thương mại; xây dựng, bất động sản. DragonGroup không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển với tốc độ nhanh và quy mô lớn; hiện đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm không chỉ trên địa bàn tỉnh mà cả trong nước và nước ngoài, giải quyết việc làm và thu

nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động; mỗi năm nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Hàng năm DragonGroup còn ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp và trực tiếp tặng gần 2.000 suất quà tết cho người nghèo với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh

đạo HĐND, UBND tỉnh tới dự và chúc mừng.

Tiến thân là doanh nghiệp tư nhân sản xuất thâm dày xuất

### XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, HỘI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 12/1, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đoàn tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, trong năm qua, các cấp bộ đoàn, hội đã triển khai thực hiện các chương trình, các phong trào hành động cách mạng với nhiều cách làm sáng tạo, đi vào chiều sâu, thể hiện rõ tinh thần, khí thế của tuổi trẻ, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như phong trào thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, tình nguyện báo đảm an sinh xã hội; chương trình

đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong năm 2020, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã trồng 195.535 cây xanh; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.500 người, tặng gần 7.000 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn tỉnh đã tích cực, chủ động, huy động các nguồn lực xã hội hóa ra quân phát 100.350 khẩu trang, 2.036 lít dung dịch lau tay sát khuẩn, 1.460 lít dung dịch lau nhà, cùng với hàng trăm thiết kế, bánh xà phòng, hàng nghìn đôi găng tay... Các cấp bộ đoàn, hội cũng hỗ trợ vay vốn 10,12 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ 57 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ, giúp đỡ 4.956 thiếu nhi có hoàn cảnh

khó khăn; có 1.705 đoàn viên, thanh niên được kết nạp Đảng.

Năm 2021, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, hội. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, khai dục của đoàn gắn với triển khai chương trình hành động của đoàn, hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp bộ đoàn, hội trong thời gian qua. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn, hội tổ chức

triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, truyền tải đầy đủ đến nhân dân, đoàn viên, thanh niên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với từng địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Các cấp bộ đoàn, hội tổ chức các phong trào, hoạt động cần có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, có chiều sâu, tạo sự lan tỏa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ; từ đó nâng cao

chất lượng, tính thiết thực của các hoạt động, tinh thần vững của các phong trào, tạo điểm nhấn, sức hút, mang đậm dấu ấn thanh niên. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở, mọi hoạt động, phong trào phải hướng về cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp bộ đoàn, hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phân biện xã hội, nhất là công tác phát triển đảng trong thanh niên nông thôn.

Tại hội nghị, các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận cờ, bằng khen của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị trực thuộc.

**XUÂN PHƯƠNG**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

\* Chiều ngày 12/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về thu hồi kinh phí tạm ứng mua xi măng; quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện mua, cấp xi măng đến ngày 31/12/2020; nguyên nhân chưa cấp hết xi măng theo số lượng đã mua; thời hạn cấp xi măng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm

toán Nhà nước khu vực XI, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất phương án bảo đảm thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về việc thu hồi kinh phí tạm ứng mua xi măng. Tại cuộc họp, trên cơ sở nợ xây dựng cơ bản của cấp huyện và xã đến ngày 31/1/2020, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo đề xuất của Sở việc quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu ở địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hỗ trợ cho các địa phương theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND, ngày 29/9/2020 của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất phương án cấp phát, tiếp nhận xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và thanh toán các dự án đầu tư công; đồng thời, yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI, giao Quỹ Đầu tư phát triển giải trình, làm rõ số kinh phí phải thu hồi theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI.

Đối với quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu ở địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với tham mưu của Sở Tài chính; đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố trong qua trình thực hiện phải kiểm soát tốt việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản, tuyệt đối không để phát sinh thêm nợ mới.

\* Chiều ngày 12/1, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn báo cáo thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển nghề sản xuất muối truyền thống tại xã Thủy Hải (Thái Thụy). Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Thủy Hải có nghề sản xuất muối truyền thống gần liền với di tích lịch sử cách mạng phò thờ Bà Chúa Muối. Trước đây, toàn xã có 340 hộ xã viên sản xuất muối với tổng diện tích 50ha. Tuy nhiên, những năm gần đây, do sản xuất muối hiệu quả thấp nên toàn xã chỉ còn 34 hộ làm nghề với diện tích 4ha, diện tích còn lại bị bỏ hoang. Bên cạnh đó, sản xuất muối ăn từ nước biển theo phương pháp

phơi cát lọc nước là phương pháp nặng nhọc, năng suất và chất lượng thấp, giá trị kinh tế thấp nên nhiều hộ làm muối đã bỏ nghề, bỏ ruộng muối hoặc chuyển đổi sang hình thức sản xuất khác. Thời gian qua, tỉnh đã tích cực tìm kiếm giải pháp duy trì, khôi phục nghề sản xuất muối truyền thống; một số tổ chức, cá nhân về nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình sản xuất mới để cải thiện năng suất cũng như chất lượng muối, góp phần duy trì, phát triển nghề sản xuất muối truyền thống tại xã Thủy Hải nhưng gặp nhiều khó khăn.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã nêu thực trạng nghề sản xuất muối ở Việt Nam nói chung, nghề sản xuất muối truyền thống tại xã Thủy Hải nói riêng; giới thiệu các mô hình sản xuất muối tại một số quốc gia; đồng thời, đưa ra các giải pháp bảo tồn, phát triển nghề sản xuất muối truyền thống tại xã Thủy Hải, trong đó tập trung vào các giải pháp: xây dựng làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới; sản xuất muối hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; sản xuất muối thủ gắn với chế biến để nâng cao giá trị và đa dạng hóa sản phẩm muối. Các đại biểu đã tập trung thảo luận,

## GIAO BAN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

hoàn thành khối lượng công việc lớn về công tác xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ đảng viên, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tham mưu cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quản trịet, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cụ thể hóa thực hiện ở địa

phương, đơn vị. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên thường xuyên được quan

tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã trao đổi, thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, nhất là công tác xây dựng bộ mặt công tác, công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng

chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy các cấp về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, công tác đảng viên trong tình hình mới. Tham mưu các đề án, quy định về đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp; khảo sát, đề xuất mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu ở từng loại hình; sửa đổi quy định khen thưởng, đánh

giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên phù hợp với từng loại hình. Tham mưu thực hiện tốt công tác nghiệp vụ về củng cố, xây dựng tổ chức đảng, công tác đảng viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định. Ra soát, nắm chắc tình hình cơ sở; tập trung tham mưu giải quyết những vấn đề khó khăn, tiềm ẩn phát sinh phức tạp liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**MINH HƯNG - THANH HUỆN**

## Thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021

## HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 ngành Thanh tra

Chiều ngày 12/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng và 6.366ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân; giải quyết 22.133 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107ha đất; trả lại quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan điều tra thụ lý 3 vụ, 3 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao công tác thanh tra năm 2020 đã có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ tăng cường chỉ đạo cơ quan thanh tra các cấp, các ngành bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tổ chức thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Từng bước đổi mới công tác thanh tra, không ngừng nâng cao hiệu quả; phát hiện và xử lý vi phạm bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi phát sinh. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước.

**HẢI DƯƠNG**

**TỈNH THÁI BÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020**

Ngày 4/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 11/UBND-NNTNMT về việc công bố tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TTg, ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố: Tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

**THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG**

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÌNH CÔNG HUNG XIN THÔNG BÁO:**

Kể từ ngày 14/01/2021, Văn phòng Công chứng Đình Công Hưng sẽ chuyển tới trụ sở văn phòng mới tại:  
**Số nhà 25, phố Hoàng Diệu, tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (Cách Sở Tư pháp 150m)**

Quý khách có nhu cầu công chứng xin liên hệ theo địa chỉ mới của Văn phòng (Số điện thoại liên hệ: 0913.291.170) Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!



**Chung tay phòng, chống dịch Covid-19**

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 12/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 91,4 triệu người nhiễm và hơn 1,95 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay. Hiện 1.361/1.520 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 124 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Ngày 12/1, 3 nữ tình nguyện viên là sinh viên y khoa đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 liều cao nhất 75mcg do Việt Nam sản xuất. Sau khi tiêm an toàn, 17 tình nguyện viên còn lại sẽ được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 liều 75mcg.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 12/1, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 chuyển gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 12/1 vẫn là 11.063 mẫu.

**HOÀNG LANH**

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<b>SỞ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786	<b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG